

สรุปข่าวประจำในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๕

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- 'ชวน'กรีดสกล่มส.ส.ไม่กดบัตร (ไทยรัฐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๑,๖,๗,๑๐)

ข่าวเว็บไซต์

เผย "ไบเฟิร์น" เข้าให้ปากคำตำรวจสายไหม ปมรีวิวีรส์ออร์ทู บุกรุกป่านาน (ไทยรัฐ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

<https://www.thairath.co.th/news/crime/๒๕๘๑๘๙๐>

'ไบเฟิร์น' ย่องเจียบพบตร. แล้ว หลังโดนหมายเรียกเข้าพัก 'รีออร์ทู' รุกป่าสงวนนาน (เดลินิวส์ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

<https://www.dailynews.co.th/news/๑๘๐๗๑๑๕/>

พสกนิกรลงนามถวายพระพรพระองค์ภาฯ ขอให้ทรงหายประชวร (แนวหน้า ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

<https://www.naewna.com/local/๖๙๙๑๖๖>

สจป.ที่ ๓ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่า (สยามรัฐ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

<https://siamrath.co.th/n/๔๐๘๘๑>

พช.ชงคนกับป่าต้องอยู่ด้วยกันได้ (ไทยรัฐ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

<https://www.thairath.co.th/news/politic/๒๕๘๑๘๗๖>

กรมทะเลและชายฝั่ง สั่ง!! ฉลามขาวร่วมสนธิกำลังกับทุกภาคส่วน บินลาดตระเวนทางอากาศ พบสภาพป่าชายเลนถูกบุกรุกกว่า ๑๑๗ ไร่ เสียหายกว่า ๑๓ ล้านบาท (บ้านเมือง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

<https://www.banmuang.co.th/news/relation/๓๐๙๐๘๖>

'ชวน'กรีดสภาล่ม ส.ส.ไม่กดบัตร

ชทพ.เปิดตัว'กนก' ทักขิณ-ปุ-เจ้แคง หลุดโง่งข้าวลอค 2

"บิกตู" อ้อมแอ้มอนาคตการเมือง ไบ๋ "บิกป้อม" แกลงไปแล้วนายกขไม่ได้อยู่ พรรค พปชร.แล้ว เดินชมงานโอบอู๊แพนคลับตะโกนเชียร์ยังรักให้สู้ๆ ขอ "บิกป็อก" อย่าทิ้ง "ลุงตู" ★ มีต่อหน้า 6

'ชวน'กรีด ☆ ต่อจากหน้า 1 "ประวิตร" ยังไฟโตไป จ.ปัตตานี ึ่งงานยกระดับคุณภาพชีวิตคน 3 ขชต. และภูเก็ตมอบนโยบายน้ำ "อนุทิน" ย้ำชัดแค้นเคียดนายกขหนึ่งเดียว ได้ พท. ใครเดินออกภท.มีแต่อวยพร ไม่มีพุดบั้นทอนกำลังใจ "ชวน" ยันสภาดูเดินหน้าได้ กรีด ส.ส.นั่งกันสลอน แต่ไม่กดบัตรแสดงตนชทพ.เปิดตัว "กนกขัณฑ์ระง่าน" เสริมแกร่งทีมมันสมอง สมาชิกใหม่อวยเชื่่อมัน สไลด์ยึดสัจจะ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ "ทักขิณ-ขิงลักษณ์-เจ้แคง-บุญทรง" พันบ่วงคดีโง่งจิวข้าวลอค 2

จากกรณีทีหลายฝ่ายติดตามรอฟังคำตอบทีชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองจากปากของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ได้ระบุโยงไปถึงการ แกลงข่าวของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกข ทีพูดไว้ว่านายกขไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แล้วแทนคำตอบ

"บิกตู" ยันการคลังประเทศยังดีอยู่ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 ธ.ค. ทีตึกกักต บดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 3/2565 ต่อมาเวลา 11.05 น. ภายหลังกการประชุม

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเงิน การคลังขณะนี้ว่ายังดีอยู่ ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อดี ทั้งจากองค์กรต่างประเทศด้วย ขอให้ใจเย็นแล้วกัน รัฐบาลพยายามทยอยทำสิ่งทีดีทีสุด ทุกคนรู้ว่าปัญหา มันเยอะ แต่ยังมีข้อดีทีหลายอย่างดีขึ้น การใช้จ่าย อะไรทีดีขึ้น แต่แน่นอนคนทีลำบากยังมีอยู่ รัฐบาล บริหารจัดการทีเหมาะสมพยายามรักษาเสถียรภาพ การเงินการคลังไว้ให้ดี ไปประชุมอาเซียน-สหภาพ ยุโรปได้รับการชื่นชม และขอทำงานอย่างดีทีสุด เมื่อถามว่าคนตกใจค่าไฟทีเพิ่มขึ้นปีหน้า พล.อ. ประยุทธ์ก็กล่าวว่ ต้องมองเหตุและผลว่ขึ้นเพราะ อะไร ทุกคนทราบว่ว่าต้นทุนสินค้ามาจากไหน จะพยายามทำทุกอย่างให้เดือดร้อนน้อยทีสุด เมื่อถามเรื่องของขวัญปีใหม่จะเข้าทีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์นี้เลยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์พยัก หน้าพร้อมกล่าวว่า "เข้า"

ไบาย์การเมือง "บิกป้อม" แกลงไปแล้ว นายกขกล่าวต่อว่ ได้ติดตามสถานการณ์ ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็วันหยุดหรือวันธรรมดาก็ ไม่เคยหยุด เมื่อถามว่รวมถึงสถานการณ์การเมือง ด้วยใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์พยักหน้ารับพร้อม กล่าวว่ ใช่ๆ รวมอยู่ด้วยการเมืองก็ว่กันไป หัวหน้า พรรคพลังประชารัฐก็แกลงไปแล้วนี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกข ในฐานะ หัวหน้าพรรค พปชร. ได้กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างแกลง เปิดตัวนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ เข้าเป็นสมาชิก พรรคว่ "นายกขไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐแล้ว"

เซ็น "พีระพันธุ์" พัน ทปช.นายกข ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกขและ รมว.กลาโหม มีคำสั่งสำนักนายกขที่ 723/2565 เรื่องให้ข้าราชการ การเมืองออกจากตำแหน่ง ตามทีสำนักนายกขได้มี คำสั่งที่ 380/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 แต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ การเมืองตำแหน่งทีปรึกษานายกข ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.62 เป็นต้นไป เนื่องจากนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.65 อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ึงให้นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ข้าราชการการเมืองตำแหน่งทีปรึกษานายกขออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2565 เป็นต้นไปตั้ง ณ วันที่ 19 ธ.ค.2565 ลงชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แพนคลับเชียร์สู้ๆขอ "ป็อก" อย่าทิ้ง "ตู" เมื่อเวลา 15.00 น. ทีศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค

เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมล โหม ไปเป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP City 2022 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย และคณะเข้าร่วม ช่วงหนึ่งขณะเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปตามบูธต่างๆมีแฟนคลับตะโกนให้กำลังใจพร้อมบอกรักลุงตู่ ลุงป้อม ได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจ พล.อ.อนุพงษ์ พร้อมบอกว่า “อย่าทิ้งลุงตู่ นะ อยู่ช่วยงานก่อนนะ” พล.อ.อนุพงษ์ ยืนรับยกมือไหว้ขอบคุณ ช่วงหนึ่งนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำนายกรัฐมนตรี โดนกัทรพี ทีมโฆษกพรรค พรรคพลังประชารัฐ มาแนะนำให้นายกฯ รู้จัก พล.อ.ประยุทธ์ ทักทายสั้นๆว่า “ดีๆ คนรุ่นใหม่มาช่วยทำงานให้บ้านเมืองกันนะ” และนายชัยวุฒิได้แนะนำ “ลิง ก่อนบ้าย” หรือนายณัฏฐ์ ชุ่มจิตศรี คาราคล เปลี่ยนเสียงนายกฯ ว่า “สวัสดิที่น้องประชาชน” ทำให้นายกฯ หัวเราะชอบใจ นายกฯ ตอบว่า ทักทาย

“บักป้อม” ไปปิดตานี้ตามปัญหาจขด.

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมืองปัตตานี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในพื้นที จ.ปัตตานี มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รว.คลัง และ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รว.กลาโหม นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมคณะและมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 6 พรรค พปชร. นายนิพนธ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรค พปชร. นายอันวาร์ สาและอดีต ส.ส.ปัตตานี นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา ต้อนรับ โดย พล.อ.ประวิตรแสดงความพอใจที่โครงการต่างๆมีพัฒนาการไปมากพร้อมกำชับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ให้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกัน

จี้ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้ชมนิทรรศการและติดตามขับเคลื่อนมตคพต. “เมืองปุทะเลโลก” โดยร่วมเปิดโรงเพาะเลี้ยงปูและเยี่ยมชมการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร ภายใต้แนวคิด “มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาลสู่ตลาดโลก” โดยได้ไขว่คว้าชิมแจกจ่ายผู้เข้าร่วมงานด้วย จากนั้นพบปะ

และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดย พล.อ. ประวิตรกล่าวย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาล ยกกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีงาน มีอาชีพและรายได้ต่อการดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน รัฐบาลจริงใจและพร้อมสนับสนุนการพัฒนาอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ แฟนคลับที่มารอต้อนรับต่างชูป้าย “รักลุงป้อม ลุงป้อมหนึ่งเดียวในใจ” พร้อมทั้งตะโกน “ลุงป้อมสู้ๆ”

แฉคู่มือบริหารจัดการน้ำเมืองภูเก็ต

ต่อมาเวลา 17.30 น. พล.อ.ประวิตรและคณะเดินทางต่อไปที่ จ.ภูเก็ต ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ตามแผนการป้องกันอุทกภัยรวมทั้งการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเข้ากราบสักการะพระอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร พร้อมเยี่ยมชมเย็นประชาชนที่วัดม่วงโกมารภัจจ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบปะรับฟังความต้องการของประชาชน แล้วไปที่ห้องประชุมการทำอากาศยานฯ รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวขอบคุณจังหวัด เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน ที่มีส่วนสำคัญร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ทำให้ จ.ภูเก็ตเจริญก้าวหน้าพร้อมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

☆ มีต่อหน้า 7

‘ชวน’กริด ‘สายัณห์’ ทำปฏิทินขึ้นรูปคู่ ‘บักตู’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนความเคลื่อนไหวของ ส.ส.พรรค พปชร. ที่เตรียมย้ายไปร่วมงานกับพรรค รว.ไทยสร้างชาติ (รทสช.) หลายคนแสดงตัวชัดเจน เช่น นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 7 พรรค พปชร. ได้จัดทำปฏิทินรูปคู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุข้อความว่า สวัสดิ์ปีใหม่ พ.ศ.2566 รว.ไทยสร้างชาติ ผงาดบนเวทีโลก พร้อมใส่โลโก้พรรค รทสช. ด้วย

“ไตรรงค์-ชัยเตาปูน” ไหลเข้า รทสช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 27 ธ.ค. พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เตรียมเปิดตัว 3 นักการเมืองร่วมงานพรรค 2 ใน 3 คนคือ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ที่ปรึกษานายกฯ และ นายชัยवालล์ คงอุดม หรือ ชัย เตาปูน ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค รทสช.

ชวนมาร่วมงาน ก่อนหน้านั้นบุตรชาย นายชัยवालล์ คือ นายชื่นชอบ คงอุดม ลาออกจากพรรค พปชร. ย้ายมาพรรค รทสช. ก่อนแล้ว โดย นายชัยवालล์ แจงกับนายโกวิท พวงงาม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ทราบแล้ว และ นายชัยवालล์ จะแจ้งการตัดสินใจด้วยตัวเองในการหาหรือแกนนำพรรคพลังท้องถิ่นไท ในวันที่ 23 ธ.ค. โดยพรรคพลังท้องถิ่นไท ยังทำการเมืองต่อไปไม่ยุบรวมพรรค

“อนุทิน” ลั่น แคนดิเดตนายกฯ หนึ่งเดียว

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีโฆษกพรรค ภท. ระบุว่า มี ส.ส. พยอมาเปิดตัวกับพรรคว่าเป็นไปได้ว่าจะมีเข้ามาแต่ไม่สามารถบอกจำนวนได้ จะทราบต่อเมื่อตนลงนามรับรองการสมัครถึงจะรู้ ยืนยันเลือกตั้งครั้งหน้าจะส่ง ส.ส. 400 เขต เพราะเราต้องการ ส.ส. เขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อด้วย เมื่อถามว่า แคนดิเดตนายกฯ พรรค ภท. คือ หัวหน้าพรรคคนเดียวใช่หรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามว่า “ยังไม่ชัดอีกหรือ ชัดมา 5 ปีแล้ว หนึ่งเดียวคนเดียวแหละครับ หนึ่งเดียวด้วยนะ ไม่มี 3 คนถ้าจะไม่ให้ผมเป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรค ภท. ต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคจากผม หากใครยังไม่รู้เรื่องแปลว่าไม่ได้ติดตามข่าว ไม่ใช่โครงการเมืองแล้วอย่างนั้น” นายอนุทิน กล่าว

ได้ พท. ไคร่ออกไป ภท. มีแต่อวยพร

เมื่อถามว่า เป้าหมาย ส.ส. เดิม 120 คน จะเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใครไปบอกว่าเราวางเป้าไว้ 120 คนตามข่าวที่ออกมาพูดกันไปได้เท่าไรเท่านั้น คนตัดสินใจไม่ใช่ตัวเรา เราทำได้เพียงนำเสนอ หากประชาชนไว้ใจจะเป็นผู้ตัดสินใจอนาคตพรรค ส่วนที่พรรค พท. ระบุว่า อดีต ส.ส. ที่ย้ายมาได้เป็น ส.ส. เพราะกระแสพรรค พท. คณะนั้นจะไม่ย้ายตามตัวบุคคลมาด้วย ใครจะไปไหนมาไหนเป็นความสมัครใจของเจ้าตัว สมัยก่อนมีคนออกจากพรรค ภท. ไปพรรค พท. ไม่รู้ตั้งเท่าไร เราได้อวยพรให้เขาไปดี คงไม่ไปพูดบ่นทอนกำลังใจใครจะมาใครจะไปต้องเคารพการตัดสินใจของ ส.ส. เป็นผู้สมัคร ส.ส. แต่ละคนมีวุฒิภาวะ ใครจะมาพรรค ภท. เรายินดีต้อนรับ คนที่ไปเราอวยพรให้เขาไปได้ดี ขออย่างเดียวให้ทำความเจริญแก่บ้านเมือง

รับเฟ้นนโยบาย สก. มหภาคยังไม่ปัง

เมื่อถามถึงซูเปอร์โพล ผลผลสำรวจที่สุดภาพจำของประชาชน พรรค ภท. โดดเด่นเรื่องการ

บริหารจัดการวัคซีน คุณบุคลิกการแพทย์ อสม. และปกป้องเสาหลักของชาติมากที่สุด นายอนุทิน กล่าวว่าการทำการเมืองต้องยึดถือจากทุกด้าน ผลโพลก็ดีถือเป็นกำลังใจ แต่เราไม่ได้ยึดถือโพล บอกว่าโพลดีแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว ต้องลงพื้นที่ ต่อเนื่อง มีทีมยุทธศาสตร์วางนโยบายอย่างไร นโยบาย เศรษฐกิจภาพรวมมหภาคของพรรคยังไม่ปัง ต้อง มาคิดว่าทำอะไร ส่วนมีบางโพลที่สนับสนุน ให้นายกฯ ยุบสภาเพราะ ส.ส.ประชุมสภาน้อย องค์กรประชุมลุ่มบ่อนั้นเรื่องยุบสภาเป็นเรื่องของ นายกฯคงไม่ไปก้าวก่ายเราเตรียมความพร้อมวาระ สภามันมีจบสิ้น 28 มี.ค.66 งานอะไรค้างคาอยู่ ต้องผลักดันออกไปให้หมด พอมาเป็นรัฐบาลรักษาการ อาจทำอะไรไม่ได้มาก และต้องแบ่งเวลาดลงพื้นที่ ช่วยสมาชิกปราศรัยหาเสียง เยี่ยมเยียนประชาชน น่าจะเป็นเวลา 8 เดือนที่น้อยมาก

“กนก วงษ์ตระหง่าน” เสริมทีม ขทพ.

ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ขทพ.) นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมนาย ชีระ วงศ์สมุทร ประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ของพรรค สาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำ จังหวัด นายนิกร จ้างง ผอ.พรรค นายปรเมศวร์ กุมารบุญ โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมต้อนรับ นายกนก วงษ์ตระหง่าน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ประชาธิปัตย์ เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรค โดย นายวราวุธกล่าวว่า วันนี้พรรคมีโอกาสเปิดบ้าน ต้อนรับนายกนก ที่มีประสบการณ์งานวิชาการและ งานการเมืองมายาวนานหลายสิบปี มีหัวใจที่จะช่วย ให้ ขทพ. แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น มาเป็นมันสมอง ให้พรรค ที่ผ่านมามีพรรคเป็นนักปฏิบัติมาตลอดตอนนี้ จะมีนักคิดที่เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีมาช่วยเสริมกำลัง ให้พรรค เป็นอีกก้าวที่สำคัญในการเดินหน้าเข้าสู่ การเลือกตั้งต่อไป

เชื่อมั่นสโตร์ไว้ใจได้ยัดสังจะ

ด้านนายกนกกล่าวว่า ขอบคุณนายวราวุธที่ ต้อนรับอย่างอบอุ่นมาร่วมงานกับขทพ. เพราะตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเห็นว่าให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ ให้เกิดผลสำเร็จการทำงานทางการเมือง พรรครักชาติ เป็นพื้นฐานความคิดและการทำงาน รวมทั้งยังมี บุคลิกหรือสโตร์ที่ไว้ใจได้ พูดคำไหนคำนั้น หรือ เรียกว่ามีสังจะ มีตัวตน ไม่ทะเลาะกับใคร ชื่อสัตย์ สุจริตเพื่อทำงานให้สำเร็จ ทำให้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ ในพรรคนี้

พช.ชงคนกับป่าต้องอยู่ด้วยกันได้

เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารพรรค

เพื่อชาติ (พช.) นำโดย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตรี ร.อ.จากรพล เรื่องสุวรรณ เลขานุการพรรค นพ.วิชัย ทวีปารเดช โฆษกพรรค พร้อมนายคณาฤทธิ์ สุภาคุณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคพช. ลงพื้นที่บ้านคอยกลาง ต.แม่ฮ้อย อ.แม่ฮ้อย จ.เชียงใหม่ รับฟังและเสนอแนวทางแก้ปัญหาการบุกรุกป่าและ พื้นที่ทับซ้อนในพื้นที่สูง โดย นพ.วิชัยกล่าวว่า พรรค พช. มีนโยบายคนอยู่กับป่าต้องอยู่ด้วยกันได้และ เอื้อต่อกัน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใน ป่า จะใช้เทคโนโลยีดาวเทียมถ่ายภาพพื้นที่ป่า ทำ ข้อตกลงต้องทำพื้นที่ป่าให้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ใช้กฎหมาย ไม่เป็นธรรมกดขี่จับไล่ชาวบ้านพ้นจากป่าอย่าง เดียว โดยนายชยุต ดิยะไพรัช อดีต รมว.ทรัพยากรฯ ได้บรรยายพิเศษว่าชาวบ้านที่เกิดเติบโตและอยู่อาศัย อยู่ในป่ามาหลายรุ่น ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกป่า ทั้งที่ เป็นบ้านของเขา กฎหมายบางฉบับต่างหากที่ไป ปริกปรำพวกเขา ข้อมูลของกรมป่าไม้ระบุว่าระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีคดีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกมากกว่า 30,000 คดี เป็นพื้นที่ร่วมล้านไร่ บางส่วนเป็นคดี ที่ถูกยึดยึดความผิดให้ชาวบ้าน เป็นความผิด ที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนที่ทำกินและอยู่ร่วมกับป่า มาโดยตลอด

“โรม” ยกโพลยืมชาวบ้านไม่เอา “ลุงดู๋”

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อและ โฆษก พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโพลระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่านายชยุตประกาศยุบสภา ภายใน ธ.ค.65 ว่า ถือเป็นประเด็นสำคัญเพราะ ประชาชนไม่ได้ไว้วางใจรัฐบาลให้ทำหน้าที่ต่อไป อยากเห็นการคืนอำนาจกลับไปให้ประชาชนกำหนดใคร เป็นตัวแทนประชาชนบริหารประเทศต่อไป ภาษา บ้านๆคือประชาชนไม่เอา พช. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว. กลาโหมแล้ว ส่วนพรรค กท. ระบุน จะ มี ส.ส. พรรคอื่นย้ายเข้าอีกตลอด พรรค ก.ก. คงไม่ ลาออกเพิ่มไปอยู่กับพรรค กท. แล้ว พรรคอื่นไม่ทราบ แต่ไม่คิดว่าประชาชนจะยอมรับการใช้พลังชุด คน ☆ **มีต่อหน้า 10**

‘ชวน’ กรีด ☆ ต่อจากหน้า 7

ที่จะย้ายไปดูให้ดีแล้วกัน ลงพื้นที่พบว่าประชาชน พุดกับเราตรงๆว่าไม่ชอบงูเห่า เป็นคนไม่ซื่อตรง ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการเมืองแบบนี้ ถ้างูเห่าไม่ แน่ใจจริงและไม่มีพลังมากพอ ไม่ง่ายที่จะได้กลับมา เป็น ส.ส. อีก ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ ออกตัวแรงชุด ส.ส. พรรคอื่น พร้อมเป็นนายกฯ จะกระทบกับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ พรรคร่วมรัฐบาลตอบได้ดีที่สุด ภายในแข่งขันกัน

แก่งแย่งชิงดีกันรวมถึงภายใน 9 ป. ส่งผลต่อเสถียรภาพ พรรคร่วมรัฐบาล รัฐบาลบริหารงานไม่ได้แล้วสภาฯ ไปต่อไม่ได้ แต่ยังไม่ยุบสภาเพราะนายกฯยังไม่พร้อม นี่คือช่วงเวลาที่ยุบสภาแล้ว รัฐบาลไม่บริหารประเทศ ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง

“โกลิน” ปลุกปชช. กว่งปากกาทวงสิทธิ

ที่โรงแรมเวสติน ลิโھر เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) จัดสัมมนา ผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้ หัวข้อ “คนใต้ต้องกินดีอยู่ดี สร้างรายได้ ปลดหนี้ มีบ้านนาถุ” มีแกนนำพรรคทั้ง คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค นายโกลิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ นาย สุพันธ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้เข้าร่วม โดยนายโกลินกล่าวว่า พรรค ส่วนใหญ่ปกครองด้วยกลุ่มก๊วนพวกห้องเป็นสาเหตุ ให้คนและคุณหญิงสุภารัตน์ลาออกมตั้งพรรคใหม่ เพื่อหวังจะสร้างบ้านเมืองที่ดีที่สุดในให้ลูกหลาน มี เป้าหมายดูแลคนทุกช่วงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี ทลายธุรกิจ ใต้ดินและทุนผูกขาด เพิ่มพลังให้ผู้ประกอบการมีความรู้และมีทุนต่อยอดธุรกิจ พร้อมรื้อกฎหมายทับ ซ้อนล้ำหลัง เป็นอุปสรรค ต้องปลุกให้ประชาชนผู้ เพื่อเอาสิทธิตัวเองคืนมา ไม่ต้องจับป็นแต่จับปากกา กวาดพรรคที่ดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่

ย้ำ ทสท. เป็นทางออกวิกฤติชาติ

คุณหญิงสุภารัตน์กล่าวว่า เรามาทำงานวันนี้ เพื่อต้องการเปลี่ยนประเทศ ให้ภาคใต้ที่มีทรัพยากร คนเก่ง พัฒนาไปไกลกว่านี้แต่ขาดโอกาส จึงขอ เสนอตัวเป็นทางออกของประเทศชาติ ออกจาก ความขัดแย้ง สร้างโอกาสและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ ประเทศ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. สื่อสารกับประชาชนได้ โดยตรงผ่านนโยบายต่างๆ เช่น เครือข่ายบ้านนาถุ ประชาชน 3,000 บาท เขตเศรษฐกิจพิเศษอันดามัน เขตเศรษฐกิจพิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยก ระดับอาหารฮาลาลและเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการ ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมยางพาราฝั่งอ่าวไทย ยุทธการกวาดล้างยาเสพติด การเมืองถ้าเราเลือก ฝั่งหนึ่งคิดหล่มเลือกฝั่งหนึ่งคิดลือกเราต้องเป็นทางออก เรา มีนโยบายที่ดีที่สุด อยากให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ให้ ทุกคนสอบได้เชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างประเทศไทย ที่ดีกว่านี้ส่งต่อให้ลูกหลาน

“ชวน” ยันสภาฯ ยังเดินหน้าต่อไป

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกระแสการลาออกของ ส.ส.ที่จะมีเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก อาจทำให้องค์ประชุมสภามีปัญหาหรือไม่ว่าขณะนี้องค์ประชุมสภายังครบองค์ประชุมคือ จำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด ถึง ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ลดลง แต่จำนวนองค์ประชุมจะลดหลั่นไปด้วย ทำให้องค์ประชุมสภายังเดินหน้าต่อไปได้ยากฝากไปถึง ส.ส.ว่ายังมีร่างกฎหมายสำคัญ ควรตราเป็นกฎหมายในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เช่น ร่างพร.บ.มหาวิทยาลัย 2 ฉบับกฎหมายเช็คที่เป็นประโยชน์ หลังจากนี้จะหารือกับคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่ายอีกที เพื่อหารือถึงการพิจารณากฎหมาย

กรีด ส.ส.อยู่สภาไม่แสดงตน

“ขณะนี้ยังมี ส.ส.มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมประชุมเป็นส่วนใหญ่ คนที่ทิ้งสภาไปเป็นส่วนน้อย แต่ที่น่าเสียดายคือมานั่งในสภาแล้วไม่กดบัตรแสดงตน ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ทั้งที่ความเป็นจริงจำนวน ส.ส.อยู่ครบ ส่วนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่ค้างวาระการพิจารณา ไม่น่าจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใด หากร่าง พ.ร.บ.กัญชาไม่แล้วเสร็จ กฎหมายฉบับอื่นจะเดินหน้าไม่ได้ ดังนั้นกฎหมายกัญชาจำเป็นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ เพื่อได้พิจารณาเรื่องอื่นต่อ” นายชวนกล่าว

ป.ป.ช. ฟันแค่ปลาชีวิตจูจี้ข้าวลอต 2

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ในการประชุม ป.ป.ช. วันที่ 19 ธ.ค. มีการพิจารณา

คดีระบวยข้าวแบบจีทูจีลอต 2 มีมติชี้มูลความผิด พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะทุกกะ อดีตเลขานุการ รมว. พาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) และบริษัท เอกชน ในฐานะสนับสนุนการกระทำความผิดตาม ป.อาญาและนางปราณี ศิริพันธ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ผิดวินัยร้ายแรง แต่ไม่มีคดีอาญา เนื่องจากกระทำผิดลักษณะประมาทเลินเล่อ ไม่ตรวจสอบสัญญาการซื้อขายให้รอบคอบ ขณะที่ นายบุญทรงที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติ 6 ต่อ 1 เห็นว่าให้กันตัวเป็นพยาน ส่วนกรณีที่นายบุญทรงระบุมีเทพสนทนาลับของนายทักษิณ โฟนอินเข้ามาหา นายบุญทรง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เพื่อสั่งการระบวยข้าวจีทูจีนั้น เป็นการกล่าวอ้างไม่มีเทปลับอยู่จริง จึงไม่มีพยานหลักฐานใหม่ นำตัวบุคคลทั้ง 3 มาพิจารณา ข้อกล่าวหาจึงตกไป อีกทั้งนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนางเยาวภา เคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีระบวยข้าวจีทูจีลอตแรก แต่ ป.ป.ช. มีมติไม่แจ้งข้อกล่าวหา ดังนั้น การนำบุคคลทั้ง 3 มาพิจารณาอีกครั้งเข้าข่ายไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายและเป็นการฟ้องซ้ำให้ข้อกล่าวหาตกไป



19 ธ.ค. 2565 19:13 น.

เผย "ไบเฟิร์น" เข้าให้ปากคำตำรวจสายไหม ปมรีวิวีรีสอร์ททรู บุกรุกป่า่าน

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.จว.น่าน เผย "ไบเฟิร์น-พิมพ์ชนก" เข้าให้ปากคำที่ สน.สายไหม กรณีโพสต์รูปถ่ายรีวิวีเข้าพักรีสอร์ททรูบ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

กรณีตำรวจนำหมายศาล จังหวัดน่าน บุกรีสอร์ททรู "ไร่กำแพงดาว starwall sapan" แยกห้วยหมี่ห้วยโพน บ้านนาโป่ง หมู่ 1 ต.ตงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ฝ่าฝืนเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก หลังถูกคำสั่งอายัดห้ามเข้าใช้พื้นที่เพราะ **บุกรุกป่า** สงวนแห่งชาติภูคา-ผาแดงป่าต้นน้ำน่าน ในเฟซบุ๊กรีสอร์ทมีรูปดารานางเอกสาวชื่อดัง ไบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลีอวิเศษไพบุลย์ รีวิวีเข้าพักรีสอร์ทดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวอยากตามรอยดาราสาวจำนวนมาก ทำให้ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกดาราสาวคนดังกล่าวให้ปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมรีสอร์ทแห่งนี้หรือไม่ ด้านผู้จัดการส่วนตัวดาราสาวยืนยันไปเที่ยวกันเองไม่ได้รับงานเป็นฟรีเซ็นเตอร์ ยินดีเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.จว.น่าน ว่า ไบเฟิร์น-พิมพ์ชนก จะเข้าให้ปากคำที่ สน.สายไหม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 18.00 - 19.00 น.

'ไบเฟิร์น' ย่องเจียบพบตร. แล้ว หลังโดนหมายเรียกเข้าพัก 'รีสอร์ททหฺร' รุกป่าสงวนน่าน

"ไบเฟิร์น พิมพ์ชนก" ดาราสาวชื่อดัง ย่องเจียบให้ปากคำกับตำรวจ สน.สายไหม หลังถูกตำรวจน่านออกหมายเรียกมาสอบสวน กรณีเข้าพักในรีสอร์ททหฺรบุกรุกป่าสงวน บ่อเกลือ จ.น่าน ก่อนปิดตบสื่อ

19 ธันวาคม 2565 เวลา 22:35 น.



จากกรณี น.ส.ไบเฟิร์น พิมพ์ชนก ดาราสาวชื่อดัง โพสต์รูปภาพวีวีรีสอร์ทไร่กำแพงดาว “starwall sapan” แยกห้วยหมึ่ห้วยโทน บ้านนาโป่ง หมู่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา หลังตำรวจนำหมายค้นศาลจังหวัดน่าน และมีคำสั่งอายัดห้ามเข้าใช้พื้นที่เพราะรุกป่าสงวนแห่งชาติภูคา-ผาแดงป่าต้นน้ำน่าน ซึ่งปรากฏภาพของนางสาวไบเฟิร์น อยู่ในเฟซบุ๊กของรีสอร์ทดังกล่าว ต่อมาจึงถูกตำรวจภูธรจังหวัดน่านออกหมายเรียกเพื่อมาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าสงวนหรือไม่ ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. ที่ สน.สายไหม น.ส.ไบเฟิร์น พิมพ์ชนก ดาราสาวชื่อดัง พร้อมผู้จัดการและทนายความเดินทางเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน ที่ห้องประชุมชั้น 3 สน.สายไหม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากการสอบปากคำ กว่า 1 ชม. นางสาวไบเฟิร์น ได้เดินลงจากห้องสอบสวนโดยโบกมือทักทายกับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว ก่อนที่ทนายความจะเอ่ยปากว่า “ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์” โดยไม่มีการตอบคำถามกับสื่อมวลชนแต่อย่างใด จากนั้นได้พาขึ้นรถยนต์ส่วนตัวออกจากโรงพักทันที.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า



พสกนิกรลงนามถวายพระพร'พระองค์ภา' ขอให้ทรงหายประชวร

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 16.49 น.

นายกฯ เลขาธิการ-ทูตต่างประเทศ-กะเหรี่ยงบ้านไล่โว่-สาละวะ ลงนามถวายพระพร'พระองค์ภา'ขอให้ทรงหายประชวร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นวันที่ 4 ตลอดวันนี้ได้มีบุคคลสำคัญ คณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆ มาทูลเกล้าถวาย พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายประชวรโดยเร็ววัน อาทิ นายแซม มาเตกาเน นายกรัฐมนตรีประเทศเลโซโท, นายนาเกช ซิงห์ (Nagesh Sing) เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย, นายพาน จิ ฮาน (Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย, นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์, เคานต์เจอร์ลด์ แวน เดอ สตาเทน พอนโรส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกุลกิจ,

หม่อม บงกชปรียา ยุคล, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมคณะ, นายวรารุช ศิลประอาษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง, ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กระทรวงมหาดไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมป่าไม้, มหาวิทยาลัยมหิดล, องค์การแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, มูลนิธิ ฌภาฯ พร้อมสโมสรกีฬา บีบีซี

คณะทำงานเด็กติดผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, พล.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจ และนายกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ, สมาคมชาวสงขลา, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัทแอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน), สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย), บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสาทรกรรมขนาดย่อม, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงานกฎหมายและคดี, กรมการสัตว์ทหารบก, บริษัทสยามพิวรรณ์ จำกัด,

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธาน โครงการอาสาสมัครทุนการศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯ, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัตนานิเบศร์ นนท์บุรี, โรงเรียนบ้านสวย (จันอนุสรณ์), โรงเรียนสาธิต บางนา, กศน.เขตบางพลัด และ กศน.เขตภาษีเจริญ, ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ชมรมแม่บ้านตำรวจ สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง, ทหารเรือธนบุรี กรมอุทกหารเรือ, มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า, หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, มูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์,

พล.อ.ท.เกรียงไกร เสมอสวัสดิ์ นายทหารถวายความปลอดภัยประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นำคณะนายทหารถวายความปลอดภัยฯ นายทหารเสนาฯ และนายตำรวจอารักขาประจำพระองค์ฯ, นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเกล้า,

คณะผู้บริหาร แบรินด์ SIRIVANNAVARI, บิณฑ บันลือฤทธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู, ร้อยโท ทศพล ไชโยภินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหน่วยราชการ และชาวชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต.โลโว ต.สาละวะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นต้น

โดย นายคมสันต์ พัทธ์ชาตศิรี กำนัน ต.โลโว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อชาวชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านโลโว เป็นอย่างมาก พอทราบข่าวพระองค์ท่านประจวบที่ตกใจมาก พวกเราก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือช่วยคุ้มครองให้พระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวร และกลับมาทรงงานช่วยเหลือชาวบ้านให้มีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะเมื่อก่อนชาวชาติพันธุ์มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีถนนหนทางและน้ำ ไฟใช้ ลูกหลานเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่พอพระองค์เสด็จพระดำเนินด้วยระยะทาง 13 กิโลเมตร เพื่อไปทรงช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เป็นประจำ อีกทั้งพระราชทานความรู้รวมถึงพาคณะชาวบ้านไปศึกษาเรียนรู้งานด้านการเกษตรตามจังหวัดต่างๆ และภาคเหนือเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำความรู้มาพัฒนาพื้นที่ให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุ่มมิได้

"ผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯพระองค์ภาหลายครั้งมากและทุกครั้งที่ท่านเสด็จไปจะทรงเป็นกันเองกับชาวกะเหรี่ยงอย่างพวกเราซึ่งตัวเล็ก ๆ ท่านจะทรงทักทายชาวบ้านทุกคน เมื่อก่อนหมู่บ้านเราช่วงหน้าฝนเดินทางไปไหนไม่ได้เลย เพราะถนนถูกตัดขาดญาติพี่น้องเจ็บป่วยที่ก็แสนลำบาก แต่พอมีโครงการของพระองค์เข้ามา พี่น้องชาวกะเหรี่ยงทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลูกหลานสามารถเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสาธารณสุขปกปักรักษาขั้นพื้นฐาน ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ตลอดทั้งปี ทรงตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านสาละวะ โลโว การอบรมทอผ้ากระเหรี่ยงให้มีตลาดขายสวงามและการย้อมผ้า เพื่อให้ได้สีเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าต่างๆ และส่งเสริมเรื่องการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์อย่าง และปลูกข้าวนาปี ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกผักผลไม้เพื่อรับประทานในครัวเรือนและขาย หลังจากที่พระองค์ท่านเข้าไปช่วยพัฒนาทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ตอนนี้ชาวบ้านกะเหรี่ยงโลโวทุกคนรอให้พระองค์ภาหายจากพระอาการประชวรแล้วกลับไปช่วยเหลือพวกเราชาวชาติพันธุ์" นายคมสันต์ กล่าว

อนึ่ง ชาวชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต.โลโว และ ต.สาละวะ จ.กาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดินของรัฐทุกประเภท อาทิ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามวิถีชุมชนท้องถิ่น และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ส่งเสริมชุมชนให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ



สจป.ที่ 3 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่า

สยามรัฐออนไลน์ 19 ธันวาคม 2565 23:20 น. ข่าวทั่วไปไทย



วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิตรกร ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเอนก ตาตระกูล หัวหน้าฝ่ายควบคุมไฟป่า นายประคอง ปัญโญ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นายวรรณวัฒน์ รอดเมือง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบปราบ และคณะทำงาน จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับเจ้าหน้าที่อปท.และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม บ้านพงกา ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง



พช.ชงคนกับป่าต้องอยู่ด้วยกันได้

เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ (พช.) นำโดย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ร.อ.จากรุพล เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรค นพ.วิชัย ทวีปวรเดช โฆษกพรรค พร้อมนายคณาฤทธิ์ สุภาคุณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรค พช.ลงพื้นที่บ้านดอยกลาง ต.แม่อาয় อ.แม่อาয় จ.เชียงใหม่ รับฟังและเสนอแนะทางแก้ปัญหาการบุกรุกป่าและพื้นที่ทับซ้อนในพื้นที่สูง โดย นพ.วิชัยกล่าวว่า พรรคพช.มีนโยบายคนอยู่กับป่าต้องอยู่ด้วยกันได้และเอื้อต่อกัน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในป่า จะใช้เทคโนโลยีดาวเทียมถ่ายภาพพื้นที่ป่า ทำข้อตกลงต้องทำพื้นที่ป่าให้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมกดขี่ขับไล่ชาวบ้านพ้นจากป่าอย่างเดียว โดยนายยงยุทธ ตริยะไพรัช อดีต รมว.ทรัพยากรฯได้บรรยายพิเศษว่า ชาวบ้านที่เกิด เติบโตและอยู่อาศัยอยู่ในป่ามาหลายรุ่น ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกป่า ทั้งที่เป็นบ้านของเขา กฎหมายบางฉบับต่างหากที่ไปรบกวนพวกเขา ข้อมูลของกรมป่าไม้ระบุว่าระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีคดีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกมากกว่า 30,000 คดี เป็นพื้นที่ร่วมล้านไร่ บางส่วนเป็นคดีที่ถูกยึด เยียดความผิดให้ชาวบ้าน เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนที่ยากินและอยู่ร่วมกับป่ามาโดยตลอด



กรมทะเลและชายฝั่ง สั่ง!! ฉลามขาวร่วมสนธิกำลังกับทุกภาคส่วน บินลาดตระเวนทางอากาศ พบสภาพป่าชายเลนถูกบุกรุกกว่า 117 ไร่ เสียหายกว่า 13 ล้านบาท

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 11.47 น.



กรมทะเลและชายฝั่ง สั่ง!! ฉลามขาวร่วมสนธิกำลังกับทุกภาคส่วน บินลาดตระเวนทางอากาศ พบสภาพป่าชายเลนถูกบุกรุกกว่า 117 ไร่ เสียหายกว่า 13 ล้านบาท

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ในวันนี้ (16 ธันวาคม 2565) ตนได้มอบหมายให้นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นำเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 4 หน่วยปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.11 (งตอก) เจ้าหน้าที่ ตำรวจ กก.5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองฉนาก กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.คลองฉนาก ลงพื้นที่โดยการบินลาดตระเวนทางอากาศเพื่อตรวจติดตามและสำรวจพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ 6 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกไถปรับล้มต้นไม้ด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ สังเกตได้จากร่องรอยรถตีนตะขบ มีต้นไม้นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โค่นล้มกระจายทั่วบริเวณ ยกเว้นไม้ขนาดใหญ่บางส่วนไว้ ได้แก่ ลำพู แสม เป็นต้น ซึ่งต้นไม้อายุส่วนใหญ่ถูกโค่นล้ม มีลักษณะกิ่งแห้ง เนื้อไม้แตกฉีกไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยพื้นที่บางส่วนถูกปรับสภาพให้โล่งเตียน และมีการทำคันดิน สูง 1.4 เมตร กว้าง 4 เมตร ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 จึงได้ตรวจยึดพื้นที่จำนวนเนื้อที่ 117.20 ไร่ ความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 13,868,276 บาท (อัตราไร่ละ 118,330บาท) โดยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 (30)

จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ใดในที่เกิดเหตุหรือมีบุคคลใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว รวมถึงยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดในพื้นที่แต่อย่างใด จึงมอบหมายให้นายอุทัย เดชยศดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการสืบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป สำหรับการสำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และป่าชายเลน โดยมุ่งผลลัพธ์ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนลดลง อย่างไรก็ตาม การดูแลทรัพยากรป่าไม้หรือป่าชายเลนไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ คนที่ต้องช่วยกันสอดส่องและเป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำผิดหรือพบผู้บุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้หรือป่าชายเลน ให้รีบแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร. 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกรม ทช. จะเร่งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ และดำเนินการตรวจสอบต่อไป "นายอรรถพล กล่าวในที่สุด"